

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các mục tiêu Kinh tế-Xã hội Quý I năm 2020

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, trong Quý I tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

I-KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Sản xuất nông nghiệp.

Diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm xuân 2020 = 345 ha, đạt 100% kế hoạch. Hiện nay diện tích lúa trên địa bàn phát triển tốt.

Cây lạc 68 ha, tăng 3,5 ha so với năm 2019; Diện tích cây ớt 6 ha; Dưa các loại 10 ha; Đậu tương 5 ha; khoai lang 15 ha; Ngô 13 ha.

Do làm tốt công tác khuyến nông và sự chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến các xóm, nên diện tích các loại cây trồng phát triển tốt, trên địa bàn toàn xã đã không có dịch bệnh xảy ra trên cây trồng.

Trong 6 tháng đầu năm tổng đàn trâu, bò duy trì khá ổn định. Trong khi đó đàn lợn đang phục hồi sau bệnh dịch tả lợn châu phi.

Hiện nay, số lợn hiện có khoảng 3.000 con trong đó lợn nái là trên 400 con.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2020. Hiện đã tiếp nhận 400 liều vắc xin LMLM gia súc, 200 liều vắc xin tai xanh lợn, 500 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, 2.500 liều vắc xin dịch tả lợn, 1.600 liều vắc xin tụ máu lợn.

2. Về tài nguyên, môi trường.

Công tác quản lý sử dụng đất trong Quý I theo đúng kế hoạch. UBND xã đã làm thủ tục hồ sơ đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 35 trường hợp; Trong đó: cấp thừa kế 02 trường hợp, cấp chuyển đổi mục đích sử dụng 03 trường hợp (300 m²), cấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 09 trường hợp, cấp tặng cho quyền sử dụng đất 04 trường hợp; cấp lại, cấp đổi 09 trường hợp; đình chính 04 trường hợp, chuyển đổi quyền sử dụng đất 04 trường hợp, đề nghị ra hạn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp cho 18 trường hợp. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước 350.000.000 đồng.

Ngoài ra, UBND xã đã mở hội nghị tuyên truyền các chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai đến toàn thể nhân dân, đặc biệt những hộ đã đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020.

3. Công tác Văn hóa-Xã hội.

UBND xã thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ, chính sách đến với nhân dân; Tuyên truyền để nhân dân tự giác treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, tết; Phát động phong trào thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền về kế hoạch xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, thông tin về hoạt động của Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong toàn xã. Đặc biệt, Đài truyền thanh của xã liên tục cập nhật tình hình và tuyên truyền đến nhân dân biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện dịch bệnh có chiều hướng hết sức phức tạp hiện nay

Công tác Văn nghệ - Thể dục thể thao: Duy trì tốt hoạt động thể dục thể thao ở các xóm các đoàn thể, phong trào văn nghệ quần chúng luôn được phát huy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được diễn ra sôi nổi ở các lễ hội truyền thống đầu năm...

Công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được UBND xã thường xuyên quan tâm, các hoạt động văn hóa tín ngưỡng và lễ hội được tổ chức theo đúng quy định của nhà nước.

Công tác lao động, thương binh, xã hội: Trong quý I, đặc biệt trong dịp tết nguyên đán Canh Tý, UBND xã đã thành lập các đoàn tổ chức tốt việc thăm hỏi tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện và xã cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ trên địa bàn xã tổng số: 498 xuất, với tổng số tiền 135.595.000 đồng: Trong đó, quà của Chủ tịch nước 195 xuất = 40.000.000 đồng; quà của Tỉnh 189 xuất = 111.600.000 đồng; quà của Huyện 42 xuất = 22.980.000 đồng; quà của Xã 72 xuất = 21.600.000 đồng.

Tiếp nhận và thực hiện cứu trợ cho 12 hộ với 72 nhân khẩu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền cứu trợ là 11.880.000 đồng.

Thường xuyên làm tốt việc chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và cấp phát trên 350 thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cấp mới thẻ BHYT cho 29 trẻ em dưới 6 tuổi...; quản lý, theo dõi các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; kịp thời đề nghị bổ xung các đối tượng cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên để hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định.

Ngoài ra, đã tiến hành lập xác định mức độ khuyết tật cho 57 đối tượng.

4. Công tác nội vụ:

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân theo cơ chế một cửa, tiến hành niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính, các khoản phí và lệ phí trên lĩnh vực địa chính, tư pháp, văn hóa, lao động thương binh xã hội tại bộ phận “ tiếp nhận và trả kết quả ”;

UBND xã thường xuyên quan tâm tới công tác kiện toàn và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan; Kịp thời bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quý I đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo xã, đã tiếp nhận 03 cán bộ, chiến sỹ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, đề nghị chuyển vị trí công tác cho các đồng chí nguyên lãnh đạo lực lượng công an xã; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo đúng nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5. Công tác quân sự địa phương

UBND xã chỉ đạo BCH quân sự xã phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự và quân sự địa phương.

Ban chỉ huy quân sự đã tiến hành thống kê, rà soát lập danh sách công dân trong độ tuổi 17, công dân sẵn sàng nhập ngũ, biên chế củng cố lực lượng dân quân rộng rãi, dân quân nòng cốt, nữ chuyên môn ngành y và chuẩn bị các mô hình học cụ chuẩn bị huấn luyện dân quân năm 2020.

Đã tổ chức gặp mặt, động viên và đưa 19 đồng chí lên đường nhập ngũ năm 2020 theo đúng kế hoạch.

6. Công tác an ninh.

Lực lượng Công an xã luôn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương duy trì các hoạt động bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội đầu xuân... Tuyên truyền nhân dân cảnh giác phòng chống và tố giác tội phạm, không vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

Thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật đến nhân dân, tổ chức tuần tra canh gác, nắm chắc đối tượng, giải quyết xử lý vụ việc xảy ra đúng quy định của pháp luật; Trong quý I, trên địa bàn xã đã xảy ra 03 vụ việc, tăng 04 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: trộm cắp tài sản 02 vụ, đánh bạc 01 vụ. Các vụ việc đã được Công an xã Tân Đức lập hồ sơ ban đầu và chuyển Công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

7. Về Nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Ban Quản lý và Tổ công tác giúp việc ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đã rà soát các tiêu chí và đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn các xóm triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới theo kế hoạch, trước hết là tiếp tục chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và khuôn viên nhà văn hóa các xóm, trang bị thêm tủ thuốc, tủ sách, sổ đầu sách, thành lập các tổ tự quản vệ sinh môi trường, tổ tự quản đường giao thông... Đồng thời, đang đề nghị cấp trên quan

tâm đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu xã nông thôn mới kiểu mẫu.

8. Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của huyện về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra (Dịch bệnh Covid-19), UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn, thành lập các tổ phản ứng nhanh, tổ giám sát để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đến những người di chuyển từ Trung Quốc, những vùng giáp biên, những địa phương có dịch về địa phương để kịp thời ứng phó. Hiện xã có 15 người từ nơi khác di chuyển về địa phương đang tự cách ly tại nhà và được giám sát chặt chẽ

Đã tiếp nhận và cấp phát 4.528 khẩu trang miễn phí cho nhân dân để phòng chống dịch Covid-19, Tiếp nhận 18,4 kg Cloramim-B và 100 lít Han-Iodine để phun khử trùng tiêu độc sở các công sở, trường học, chợ và các khu tập trung dân cư ở các xóm.

Các Nhà trường trên địa bàn vẫn trong thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Tỉnh. Trong thời gian học sinh nghỉ học, cán bộ, giáo viên các nhà trường thường xuyên vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo đúng chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Bình và cơ quan y tế.

II-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II/2020

1. Sản xuất nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo nhân dân thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Tích cực thăm đồng, tập huấn KHKT về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật chăm sóc lúa theo phương pháp hữu cơ; Quan tâm đến các loại cây trồng mới như: dưa lê Hàn Quốc, măng tây xanh...Đồng thời, chỉ đạo các xóm chủ động thực hiện tốt quy hoạch sản xuất đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Phấn đấu duy trì ổn định đàn trâu, bò và gia cầm; đồng thời tiếp tục khuyến khích nhân dân tái đàn lợn đảm bảo kế hoạch. Triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại cho đàn chó đợt 2 theo đúng kế hoạch.

2.Về tài nguyên môi trường:

Tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, các quy định của địa phương về quản lý trật tự xây dựng và quy định về quản lý và sử dụng bảo vệ hành lang an toàn giao thông, quy định về bảo vệ môi trường, hướng dẫn nhân dân sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm luật đất đai, các quy định của UBND xã, công khai,

minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đồng thời quan tâm giải quyết các ý kiến đề nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến đất đai trên địa bàn.

Phối hợp với Công ty Cổ phần đo đạc và khoáng sản triển khai kế hoạch quy chủ đất nông nghiệp phục vụ công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên gắn liền với công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

3. Công tác Văn hóa-Xã hội.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quản lý an toàn và sử dụng có hiệu quả hệ thống loa truyền thanh ở xã và các xóm. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Giữ gìn tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, thường xuyên quan tâm đến các hoạt động tại các khu di tích đình chùa trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa.

Hướng dẫn làm thủ tục giải quyết kịp thời chế độ chính sách xã hội cho các đối tượng được thụ hưởng, đẩy mạnh công tác thực hiện giảm nghèo bền vững.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công đến các đối tượng đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác và kịp thời.

4. Công tác an ninh- quân sự địa phương.

Lực lượng Công an xã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho các Cấp ủy đảng, Chính quyền, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến nhân dân, nắm chắc tình hình, nắm chắc đối tượng xử lý và giải quyết nghiêm các vụ việc xảy ra đúng qui định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh để bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII; Tích cực tham mưu cho UBND xã chỉ đạo tổ an ninh các xóm hoạt động có hiệu quả và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban chỉ huy quân sự xã chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị huấn luyện dân quân năm 2020. Rà soát, động viên thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Thường xuyên phối hợp tuần tra canh gác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự giao thông trên địa bàn.

5- Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân, tập trung nguồn lực huy động sự đóng góp của các tổ chức và nhân dân trong toàn xã tham gia xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, xóm NTM kiểu mẫu; tiếp tục rà soát, hoàn thiện 9 tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu và 4 tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới. các tiêu chí nào

đã đạt tiếp tục duy trì giữ vững. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ của từng tiêu chí, chuẩn bị các điều kiện về đích nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.

6- Về nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, ở Việt Nam và các địa phương, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để kịp thời có hướng chỉ đạo, xử lý.

Chỉ đạo các nhà trường, các đơn vị, các xóm thường xuyên tiến hành công tác khử trùng tiêu độc; Đội giám sát theo dõi chặt chẽ danh sách những người di chuyển từ nơi khác về địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý II năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Phú Bình;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT; PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể;
- BQL các xóm, các đơn vị sự nghiệp;
- Lưu VP UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Hậu